
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  

วันพุธ  ที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี  อาคารกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

******************************** 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายบัณฑิต    โบสถ์ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒. อาจารย์จิระประภา     ค าราช  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  คุมา  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน  กรรมการ  
๕. อาจารย์ศิวัช    ตั้งประเสริฐ  กรรมการ  
๖. อาจารย์เกษตร    วงศ์อุปราช กรรมการ  
๗. นางสาวนันทกา    เรืองศิริกุล กรรมการ  
๘. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร   วันตัน  กรรมการ 
๙. นางสาวรัชสุภา    การักษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

๑. นางสาวอนัญญา   อินต๊ะขัน ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา   มูลปินใจ  กรรมการ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน ์ ทองธานี  กรรมการ  
๓. อาจารย์เมธาวัตน์   กาวิลเครือ  กรรมการ  
๔. นางสาวชลธิรา    ประเสริฐ กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ  

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตาม
วาระการประชุมดังนี้ 

 
 



๒ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 
 นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขั้น ดังนี้ 
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวทิวา นามคุณ       

สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา   

สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ   

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน จันทะเดช   

สาขาวิชาการศึกษา (อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ชมภู   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มา ณ 
โอกาสนี้ 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น จาก  
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 
 นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขั้น ดังนี้ 

๑. นายนฤพล จิกยอง  
ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ ส านักงานอธิการบดีผู้ 

๒. นางอรพรรณ เสริมกลิ่น 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ ส านักงานอธิการบดี 
 



๓ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

๓. นายสมานมิตร เมฆโปธิ 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔. นางอนุสรา เป็งอินตา 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มา ณ 
โอกาสนี้ 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๓ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมในคณะกรรมการต่างๆ 
 นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการร่วมประชุมคณกรรมการ
ต่างๆ สรุปเนื้อหาเพ่ือทราบดังนี้ 
 ๑.๓.๑ การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 - มหาวิทยาลัยเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินเพ่ิมเติม 
เนื่องจากที่ดินผืนดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งมีการสัญจรเข้า – ออกผ่านมหาวิทยาลัย ท าให้ยากต่อ
การบริหารจัดการ อาจเกิดปัญหาในภายภาคหน้า มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติซื้อที่ดินผืนดังกล่าว เพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะได้มีพ้ืนที่ผืนเดียวกัน เอ้ือต่อการบริหารจัดการและการใช้พ้ืนที่ดินดังกล่าวในการสร้าง
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการ และจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินต่อไป 
 -  มหาวิทยาลัยเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจ้างการท าระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงทุกระบบ เนื่องจากบริษัทเดิมที่ประมูลได้ในรอบแรก ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดท าได้ จึงจ าเป็นต้องมีการเสนอสภาเพ่ืออนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานอีกครั้ง 
 -  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดหลักสูตร ที่มี       
การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีนักศึกษาต่างชาติจ านวนหนึ่ง และเป็นแนวทางในการดึงดูดให้
นักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพ่ิมขึ้น แต่มหาวิทยาลัยยังกังวลในเรื่องทักษาภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีการวางแผน 
การด าเนินงานอย่างละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
   
 

 ๑.๓.๒ การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ   
 มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีการการตรวจสุขภาพประจ าปี โดย
โรงพยาบาลค่ายสุรศุกดิ์มนตรี ซึ่งการตรวจสุขภาพแบ่งเป็นการตรวจส าหรับผู้มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ และ



๔ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

การตรวจส าหรับผู้มีอายุมากกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยงานการเจ้าหน้าที่จะมีการส ารวจความต้องการ และ
มี ก าหนดการตรวจสุขภาพในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น ๒ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีจ านวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่
หน้า ๑ – ๖  

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
 ๓.๑ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ  

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๑ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสาย
วิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนภาระงานบุคลากรสานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตามค าสั่งที่ ๑๓๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ จ านวน ๒ ทาน ร่วมเป็นกรรมการ คือ นายบัณฑิต โบสถ์ทอง และ อาจารย์เมธาวัตน์ 
กาวิลเครือ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะ
กรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาเปรียบเทียบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการฉบับปัจจุบัน 
และฉบับร่าง ส่วนที่  ๑ ภาระงานสอน ซึ่ งมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเพ่ิมอย่างละเอี ยด ส่งผลให้
คณะกรรมการฯ ก าหนดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งนี้คณะ
กรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาเสนอให้ปรับงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ได้ตัดทุนวิจัยส่วนตัวออก โดยงานวิจัยต้องเสร็จสมบูรณ์ถึงจะน ามานับภาระงานได้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมยังมี
เนื้อหาของ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ เกี่ยวกับการบริการวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา ที่ยังต้องร่วมพิจารณาอีกครั้ง และมีการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของ (ร่าง) แบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ เกี่ยวกับการนับจ านวนชั่วโมงงานวิจัย วิชาการ กิจการนักศึกษา การ
เป็นที่ปรึกษา และยังมีเนื้อหาที่พิจารณาอีก จึงมีการประชุมอีกครั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.



๕ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

๒๕๖๕ เพ่ือน า (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ เข้าวาระในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 

  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๒ การยกเลิกการแบ่งประเภทห้องสุขาภายในมหาวิทยาลัย 
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภา

คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ตัวแทนคณาจารย์ได้เสนอให้มีการยกเลิกการแบ่งประเภทห้องสุขา
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเท่าเทียมในสิทธิ พ้ืนฐาน เนื่องด้วยปัจจุบันมีการจัดแยกห้องสุขาเฉพาะอาจารย์
และนักศึกษา ซึ่งกรณีห้องสุขานักศึกษามีจ ากัด หรือห่างไกล ก็อาจส่งผลต่อนักศึกษาในการใช้งาน ในบาง
อาคารมีการแบ่งแยกประเภทห้องสุขาส าหรับอาจารย์ และส าหรับนักศึกษาที่ประชุมจึงเสนอให้ มีการรณรงค์ 
หรือขอความร่วมมือทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงการได้รับการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันในกรณีนี้ 
โดยปรับการใช้งาน ให้สามารถใน้บริการการห้องสุขาร่วมกันทั้งอาจารย์และนักศึกษา  
 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้มีการรณรงค์ หรือขอความร่วมมือทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ตระหนักถึง  
ความเท่าเทียมกัน ให้มีการใช้ห้องสุขร่วมกันทั้งอาจารย์และนักศึกษา 
 

๓.๓ สัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัย 
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภา

คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ตัวแทนคณาจารย์ได้เสนอให้หน้ามหาวิทยาลัยมีป้ายสัญญาณไฟ
จราจรเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด หรือเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนร่วมกัน ในเบื้องต้น
ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้หารือแนวทางการด าเนินงานกับแขวงทางหลวง คือ มหาวิทยาลัยพิจารณา
ด าเนินการได้เลย โดยพิจารณาจากการจราจร จ านวนรถสัญจร เป็นต้น ซึ่งสภาคณาจารย์ฯ จะด าเนินการเป็น
ต้นเรื่องในการแจ้งแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอท่ีประชุมทราบ ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์

และข้าราชการ จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น คณะกรรมการ



๖ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

สภามหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการประชุม
เพ่ือพิจารณากรอบการด าเนินการเลือกตั้งตามขั้นตอนต่อไป  

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
๔.๒ (ร่าง) การก าหนดจ านวนต าแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้ร่างกรอบก าหนด
จ านวนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร เพ่ือเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกรอบจ านวน
ต าแหน่งที่ขอทั้งหมด จ านวน ๖๘ ต าแหน่ง จ าแนกเป็นต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งจาก
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๕๙ ต าแน่ง และต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณรายได้ 
จ านวน ๙ ต าแหน่ง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๕.๑ ปัญหาสุนัขจรจัด 
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอที่พิจารณา ด้วยภายในมหาวิทยาลัยมีสุนัขจรจัดไม่มี

เจ้าของ ได้สร้างปัญหาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงในด้านความปลอดภัยเนื่องจากสุนัขจรจัดมี
ความดุร้าย อีกท้ังยังมีบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่น าอาหารมาให้สุนัขจรจัดเหล่านี้ ท าให้ยาก
ต่อการด าเนินการแก้ไข ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน คือ การท าหมันเพ่ือไม่ให้สุนัขจร
จัดมีจ านวนเพ่ิมขึ้น หรือจ ากัดพ้ืนที่ในการให้อาหารสุนัขจรจัด ให้ห่างไกลผู้คนหรือเส้นทางสัญจร ซึ่งจะน าไป 
พิจารณาในการประชุมกับผู้บริหารต่อไป 

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   
 
 
 
 
 



๗ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๖ อ่ืนๆ  
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/

๒๕๖๕ 
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดประชุมสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. และจะมีหนังสือ
แจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
                (นางสาวรัชสภุา   การักษ์)             
 กรรมการและเลขานุการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ                
          ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม                         
 
  
 
                 (นายบัณฑิต  โบสถ์ทอง )    
          ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม      


